

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
374	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานครูเทศบาล บุคลากร ทางการศึกษา และผู้มีคุณูป การด้านการจัดการศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบล - ราชธานี	- เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทาง การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีคุณูปการที่ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยอุดมการณ์และ จิตวิญญาณที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบ อย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม	- จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานดีเด่นของ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา - จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานการจัดทำวิจัย ทางการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนของ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา - คัดเลือกบุคคลที่ทำประโยชน์ด้านการศึกษา และผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษา - จัดกิจกรรมแสดงผลงานในวันครูและมอบ เกียรติบัตรพร้อมโล่เกียรติยศ - จัดกิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการ บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	-	300,000 (งบเทศบาล)	300,000 (งบเทศบาล)	300,000 (งบเทศบาล)	300,000 (งบเทศบาล)	300,000 (งบเทศบาล)	- พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีคุณูปการ ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ที่สร้างคุณ ประโยชน์ในด้านการ ศึกษาอย่างแท้จริง ร้อยละ 100	- ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแบบ อย่างที่ดีของพนักงานครูเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป - พนักงานครูเทศบาล ผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากรทาง การศึกษา เกิดการพัฒนาในการ ปฏิบัติงาน และเพิ่มคุณภาพ การจัดการศึกษา	- หน่วยงานนิเทศก์ สำนักการศึกษา
375	โครงการพัฒนาศักยภาพและ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างการจัดการ เรียนรู้สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี	- เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอนที่ทันสมัยยุคปัจจุบัน - เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับประสบการณ์และวิทยาการ ใหม่ๆ จากการศึกษาดูงาน	- จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล นครอุบลราชธานี และศึกษาดูงานด้านการ จัดการหลักสูตร การจัดทำวิจัยทางการศึกษา และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง/ปี	-	700,000 (งบเทศบาล)	700,000 (งบเทศบาล)	700,000 (งบเทศบาล)	700,000 (งบเทศบาล)	- บุคลากรที่เข้าร่วม การอบรม มีความรู้ ความสามารถด้าน การจัดการศึกษา ร้อยละ 90	- บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีความ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอนที่ทันสมัยยุคปัจจุบัน - บุคลากรทางการศึกษาได้รับ ประสบการณ์และวิทยาการใหม่ๆ จากการศึกษาดูงาน	- หน่วยงานนิเทศก์ สำนักการศึกษา	